

HỘI THẢO KHOA HỌC “KỸ THUẬT BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG” (Lần 1)

Hội thảo do Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM (HOSREM) tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp. Hội thảo diễn ra trọn ngày 20 tháng 6 năm 2009, gồm hai hoạt động là (i) nghe báo cáo tại hội trường khách sạn Palace và (ii) thực hành hai kỹ thuật cơ bản tại Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện An Sinh (IVFAS). Có thể xem hội thảo này như một khóa học cơ bản mở rộng cho các hội viên HOSREM quan tâm đến điều trị hiếm muộn.

Sáng ngày 20 tháng 6, Ban Tổ chức hội thảo đã đón tiếp hơn 150 học viên tham dự các bài giảng của các chuyên gia trong lãnh vực hỗ trợ sinh sản, gồm ThS. BS. Hồ Mạnh Tường, ThS. BS. Đặng Quang Vinh, BS. Âu Nhật Luân, ThS. BS. Vương Thị Ngọc Lan, và BS. Phùng Huy Tuấn. Nội dung hội thảo được sắp xếp từ tổng quan đến cụ thể nhằm giúp cho học viên hệ thống kiến thức cũ và tiếp nhận thêm kiến thức mới một cách khoa học. Mỗi bài giảng đều thu hút sự tập trung lắng nghe từ học viên và nhận được nhiều câu hỏi quan tâm đến nội dung vừa giảng dạy hoặc những trao đổi về thực tế lâm sàng khi so sánh với các chứng cứ khoa học trích dẫn từ những nghiên cứu mới nhất đã được nêu ra trong bài.

Buổi chiều, các học viên có mặt ở IVFAS và chia làm hai nhóm. Một nhóm thực hành kỹ thuật chuẩn bị tinh trùng với nhóm chuyên gia lab (ThS. BS. Vinh, ThS. Nguyễn Thị Thu Lan và CN. Nguyễn Thị Mai). Nhóm còn lại học kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung với nhóm chuyên gia lâm sàng (BS. Tuấn, ThS. BS. Giang Huỳnh Nhu, ThS. BS. Tường). Buổi học kéo dài 150 phút, với 30 phút đầu làm quen với kỹ thuật qua bài giảng, phần thời gian còn lại học viên thao tác dưới sự hướng dẫn và quan sát của các giảng viên hai nhóm. Sau 150 phút học tập, hầu hết

các học viên đều đạt được những kỹ năng cần thiết. Tổng kết các bản góp ý cho thấy rằng trên 90% học viên đánh giá cao khóa học này.

Đặc biệt, khóa học này có BS. Vinh và BS. Tuấn tham gia hướng dẫn thực hành. Đây là hai người tốt nghiệp loại giỏi từ nguồn giảng viên HOSREM do Đại Học Y Dược TPHCM đào tạo với sự hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức Pathfinder International. Với lần giảng dạy này, HOSREM đã mời ThS. BS. Trần Quang Trung, người đã truyền đạt cho nguồn giảng viên HOSREM phương pháp su phạm y học, đến lượng giá và góp ý để giúp BS. Vinh và BS. Tuấn hoàn thiện kỹ năng giảng dạy theo phương pháp chủ động.

Theo phản hồi từ những hội viên, Ban Tổ chức sẽ tổ chức khóa học này lần 2, vào ngày 26 tháng 9 năm 2009, chỉ dành riêng cho hội viên HOSREM. Kính mời những hội viên HOSREM có nhu cầu tham khảo nội dung khóa học liên hệ văn phòng nhận tài liệu.

Ban Tổ chức hội thảo chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của nhóm A.R.T. Consulting và tập thể nhân viên y tế của IVFAS trong việc tổ chức chu đáo buổi học thực hành, và cũng gửi lời cảm ơn các công ty Merck Serono, Schering Plough, Ferring đã tài trợ.





HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ BỆNH LÝ BUỒNG TRỨNG

Vừa qua Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TP HCM (HOSREM) đã phối hợp với bệnh viện Từ Dũ tổ chức hội thảo “Bệnh lý buồng trứng” vào ngày 18-7-2009 tại nhà khách Phương Nam. Đây là lần đầu tiên một hội thảo chuyên đề tập trung về bệnh lý buồng trứng được tổ chức. Hội thảo do GS. BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng (Chủ tịch HOSREM) và BS. CKII Phạm Việt Thanh (Phó Vụ trưởng Vụ SKBMTE Bộ Y tế, Giám đốc bệnh viện Từ Dũ, Phó Chủ tịch HOSREM) làm đồng chủ tọa.

Nhiều đề tài khoa học đã được hơn 250 hội viên HOSREM và nhân viên y tế trong lãnh vực sức khỏe sinh sản quan tâm. Các đại biểu tham dự đến từ các tỉnh thành trong cả nước. Các đề tài được trình bày bao gồm: “Chẩn đoán siêu âm khối u buồng trứng,

“Các phương pháp phẫu thuật u buồng trứng”, “Điều trị ung thư buồng trứng”, “Bước đầu đánh giá hiệu quả của hóa trị hỗ trợ trước mổ trên bệnh nhân ung thư buồng trứng giai đoạn muộn”, “U lạc nội mạc tử cung” và “Hội chứng buồng trứng đa nang”. Các đề tài đều do các chuyên gia đầu ngành trong lãnh vực này trình bày và được các đại biểu tham dự đánh giá cao qua các phiếu góp ý cuối hội thảo. Cũng theo kết quả tổng kết các phiếu góp ý, hơn 90% đại biểu cho rằng nội dung hội thảo đem lại lợi ích cho công việc chuyên môn hàng ngày. Đây là một thành công lớn của hội thảo và là một sự khích lệ rất lớn cho Ban Tổ chức.

Hội thảo cũng thu hút được sự thảo luận sôi nổi của đại biểu tham dự cũng như các ý kiến tham luận các chuyên gia có kinh nghiệm về bệnh lý buồng trứng có mặt tại hội thảo. Nhiều chuyên gia và đại biểu đề xuất HOSREM cần tiếp tục tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề tương tự để các bác sĩ có cơ hội thảo luận và cập nhật kiến thức chuyên ngành.

HOSREM kính mời các hội viên có điều kiện tham dự, nhưng muốn tham khảo nội dung các bài báo cáo, liên hệ văn phòng để nhận tài liệu hội thảo (miễn phí). Vì số lượng tài liệu có hạn, các hội viên có nhu cầu vui lòng liên hệ sớm.

Văn phòng HOSREM





HỘI THẢO C.A.R. 2009

Vào ngày 1 tháng 8 năm 2009, HOSREM đã tổ chức thành công hội thảo C.A.R. (Các vấn đề tranh luận trong Hỗ trợ sinh sản) lần thứ hai tại VinPearl, Nha trang. Hội thảo qui tụ trên 60 chuyên gia từ các trung tâm Hỗ trợ sinh sản và điều trị vô sinh trong cả nước. Đây là lần thứ hai, C.A.R được tổ chức, tập trung được các chuyên gia đầu ngành trong lãnh vực này ở Việt nam. Các vấn đề được trình bày và thảo luận tại hội thảo mang tính thời sự và đáp ứng nhu cầu cập nhật và trao đổi thông tin chuyên ngành hiện tại.

Trong những năm gần đây, chuyên ngành Hỗ trợ sinh sản ở Việt nam đã có những bước tiến mạnh mẽ. Các trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm trong cả nước đều phát triển cả về số lượng và chất lượng. Các bài báo cáo khoa học của Việt nam xuất hiện ngày càng nhiều trên các tạp chí chuyên ngành, tại các hội thảo, hội nghị khu vực và quốc tế. Trên nền phát triển đó, nhu cầu cập nhật, trao đổi thông tin kiến thức của các chuyên viên trong lãnh vực này ngày càng lớn và càng đi sâu về học thuật.

Hiện nay, ở khu vực và trên thế giới, nhiều hội thảo,

hội nghị chuyên đề về hỗ trợ sinh sản được tổ chức hàng năm. Tuy nhiên, do hạn chế về kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ hoặc do chi phí đi lại tham dự khá cao nên không nhiều chuyên gia trong lãnh vực này ở Việt nam có thể tận dụng được các cơ hội trên để cập nhật trao đổi kiến thức chuyên sâu. Đa số các hội thảo ở Việt nam trong lãnh vực này thường ít đi vào thảo luận sâu về các vấn đề trong hỗ trợ sinh sản mà chủ yếu là thông tin theo chiều rộng.

Do đó, để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành, nhóm SGART thuộc HOSREM, đã phối hợp với Merck Serono tổ chức C.A.R. 2009. Mục tiêu của hội thảo là tập trung đi sâu thảo luận về những vấn đề cụ thể, liên quan đến công tác chuyên môn của các chuyên gia trong lãnh vực này.

Các vấn đề được thảo luận tại C.A.R. 2009 bao gồm: (1) Các xu hướng hiện nay về kích thích buồng trứng, (2) Các quan niệm hiện nay về hệ thống nuôi cấy phôi, (3) Điều trị hiếm muộn cho bệnh nhân hội chứng buồng trứng đa nang kháng clomiphene citrate và (4) Quản lý chất lượng trong hỗ trợ sinh sản. Hội thảo lần này cũng có sự tham gia của bác sĩ Suresh Nair, Chủ tịch Hội Sản Phụ khoa Singapore, là một chuyên gia về Quản lý chất lượng trong Hỗ



trợ sinh sản của khu vực châu Á. Bài báo cáo của bác sĩ Suresh Nair đã cho thấy rằng quản lý chất lượng là một vấn đề mang tính chất chiến lược trong sự phát triển của các trung tâm hỗ trợ sinh sản hiện nay và trong tương lai.

Các bài tham luận trong hội thảo mang tính khoa học cao và nêu bật được các vấn đề các đại biểu quan tâm. Điều này thể hiện rõ trên kết quả góp ý của các đại biểu cho hội thảo. Phần thảo luận cho mỗi vấn đề thật sự sôi nổi và đạt chất lượng cao. Tổng kết ý kiến góp ý cũng cho thấy hơn 90% đại biểu đánh giá rằng các tham luận và thảo luận tại hội thảo mang lại nhiều lợi ích cho công tác chuyên môn hiện tại.

Sự tham gia tích cực, nghiêm túc với tinh thần khoa học của các báo cáo viên, thành viên nhóm SGART và đại biểu là các chuyên gia từ các trung tâm hỗ trợ sinh sản trong nước đã góp phần quan trọng nhất cho sự thành công của hội thảo. Sự phối hợp giữa công ty Merck Serono và nhóm tổ chức hội thảo vẫn



phòng HOSREM đã bắt đầu thể hiện tính chuyên nghiệp trong việc tổ chức các sự kiện khoa học. Tất cả những yếu tố trên đã, đang và sẽ tiếp tục xây dựng hội thảo C.A.R. thành một diễn đàn khoa học hữu ích về chuyên môn, phục vụ cho sự phát triển của chuyên ngành hỗ trợ sinh sản tại Việt nam.

Hội viên HOSREM có nhu cầu tham khảo tài liệu hội thảo C.A.R. 2009, vui lòng liên hệ văn phòng hội.

Văn phòng HOSREM

